



ประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เรื่อง ประมูลให้เช่าใช้ประโยชน์อาคาร และที่ดินองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
แปลงถนนงามวงศ์วาน กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ ๒)

ด้วยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีความประสงค์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประมูลเช่าใช้ประโยชน์อาคาร และที่ดินองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ แปลงถนนงามวงศ์วาน กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๕๑ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พื้นที่ใช้ประโยชน์ประมาณ ๔๕๔ ตารางเมตร รายละเอียดปรากฏตามแผนผังแนบท้ายเงื่อนไขฯ กำหนดระยะเวลาการเช่า ๓ ปี นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาเช่า

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประมูลจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
๒. ต้องมีฐานะการเงินที่มั่นคง และมีความสามารถที่จะชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามสัญญาเช่าได้
๓. ต้องไม่เป็นผู้ที่เคยถูกพิจารณาแจ้งให้เป็นผู้ละทิ้งงานของทางราชการ
๔. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประมูลได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ หรือความคุ้มกันเช่นนั้น

การยื่นซองประมูล ผู้ประมูลต้องยื่นซองประมูลต่อคณะกรรมการรับและเปิดซองประมูล องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เลขที่ ๗๖ อาคารถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. โดยคณะกรรมการฯ จะเปิดซองประมูลในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา ๑๑.๓๐ น. เป็นต้นไป และจะประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลภายใน ๗ วัน นับจากวันเปิดซองประมูล

ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารเงื่อนไขการประมูลฯ ได้ที่สำนักบัญชีและการเงิน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ในวัน และเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๓๒๔๓ - ๗ ต่อ ๑๗๐๖ ในวัน และเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.fio.co.th

กรณีที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารเงื่อนไขการประมูลฯ ที่มีใช้สาระสำคัญ ผู้สนใจต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประมูลฯ โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุกิจ จันทร์ทอง)

ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้